

**คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการซื้อหลักทรัพย์จากการใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการซื้อหลักทรัพย์จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้รับมอบอำนาจ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รายละเอียดการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดสิทธิและการใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ รายละเอียดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รายละเอียดบัญชีเงินฝาก รายละเอียดการมอบอำนาจ เป็นต้น

หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการใช้สิทธิ และ/หรือการมอบอำนาจที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัท ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัท ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ท่านจึงสามารถขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท (หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิของบริษัท) ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัท (หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิของบริษัท) สงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัท (หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิของบริษัท) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท (หรือตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิของบริษัท) อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง หรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเอกสารแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ (เช่น แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เอกสารการชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ เอกสารประกอบการแสดงตน เป็นต้น) หรือจากที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย (1) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (2) ฐานการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญา (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ (4) ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท ในฐานะบริษัทจำกัดมหาชน และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อการยืนยันตัวตน การตรวจสอบสิทธิการซื้อหลักทรัพย์ การจัดสรรและการส่งมอบหลักทรัพย์ การคืนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) และการติดต่อ ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่านแก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับการใช้สิทธิ หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ท่านซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการ

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

4. บุคคลที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ให้บริการที่บริษัทฯ ว่าจ้าง ซึ่งรวมถึงตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิของบริษัทฯ ให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตน การตรวจสอบสิทธิการซื้อหลักทรัพย์ การจัดสรรและการส่งมอบหลักทรัพย์ การคืนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) และการติดต่อ
- 2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการจดทะเบียนและนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น การนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯ จึงจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึง การใช้หรือการเปิดเผยโดยผู้ที่ไม่มีความชอบธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นต้น

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน) สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ

7. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ บริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมุนีจิว แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 02-105-6789

อีเมล companysecretary@nirvanadevelopment.co.th